



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๔-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๓๑๔๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ frd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหราชอาณาจักร

- รัฐบาลอังกฤษเสนอเงินช่วยเหลือ ๓๕๐ ปอนด์ต่อเดือนให้ครัวเรือนที่เปิดบ้านรองรับผู้ลี้ภัยยูเครน

๒. อินเดีย

- อินเดียยิงขีปนาวุธเข้าไปในปากีสถานโดยไม่ตั้งใจ โดยปากีสถานเรียกอุปทูตอินเดียเข้าพบเพื่อประท้วง

๑. สหราชอาณาจักร : รัฐบาลอังกฤษเสนอเงินช่วยเหลือ ๓๕๐ ปอนด์ต่อเดือนให้ครัวเรือนที่เปิดบ้านรองรับผู้ลี้ภัยยูเครน (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ : สำนักข่าว BBC)

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นาย Michael Gove ซึ่งดำรงตำแหน่ง Secretary of State ของอังกฤษ ได้ประกาศเปิดตัวโครงการ Homes for Ukraine เชิญชวนให้ประชาชนชาวอังกฤษเปิดบ้านให้ผู้พลัดถิ่นจากยูเครนพักอาศัย ทั้งนี้ รัฐบาลจะให้เงินสนับสนุน จำนวน ๓๕๐ ปอนด์ต่อเดือน (ประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท) กับครัวเรือนที่เสนอห้องว่างหรือสิ่งหาที่พักให้ผู้ลี้ภัยได้พักอาศัยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน ซึ่งรายละเอียดสำหรับผู้สนใจเป็นผู้จัดหาที่พักให้กับชาวยูเครนจะมีอยู่ในเว็บไซต์ที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความพยายามของรัฐบาลอังกฤษที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรในอังกฤษ เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมด้วยการจัดหาที่พักที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ลี้ภัย หากแต่ขณะนี้ยังมีข้อจำกัดทางกฎหมายอยู่มาก ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้อาจถูกยกเลิกหากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียยุติลง ในขณะเดียวกัน ร้านค้าและบริษัทค้าปลีกใหญ่ของอังกฤษ เช่น Sainsbury และ Marks & Spencer เป็นหนึ่งในผู้ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ด้วยเหตุผลที่ต้องการดึงดูดแรงงานที่มีทักษะด้านวิศวกรรมของยูเครน และบริษัทอื่น ๆ ยังได้เสนอที่จะเปิดสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19 ให้กับกลุ่มผู้อพยพชาวยูเครนที่เข้ามาในอังกฤษด้วย

สำหรับหน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมโครงการ Homes for Ukraine จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน ๑๐,๕๐๐ ปอนด์ ต่อผู้ลี้ภัย ๑ คน และจะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มอีกหากให้การสนับสนุนผู้อพยพที่เป็นเยาวชนที่อยู่ ในวัยศึกษา ปัจจุบัน ประชาชนกว่า ๒.๕ ล้านคน อพยพหนีภัยออกจากยูเครน เนื่องจากการรุกรานของรัสเซีย ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่า เป็นวิกฤตผู้ลี้ภัยครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒

ขณะนี้ อังกฤษเปิดรับการตรวจลงตรา (VISA) ให้ผู้ลี้ภัยจากยูเครนเป็นจำนวนเพิ่มสูงขึ้นถึง ๓,๐๐๐ คนแล้ว ซึ่งรัฐบาลจะอนุญาตเฉพาะชาวยูเครนผู้ที่เป็นเครือญาติกับชาวอังกฤษเท่านั้น จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าผ่านโครงการ Ukraine Family Scheme ทั้งนี้ การสมัครเข้าร่วมโครงการจะทำผ่านระบบออนไลน์ โดยทั้งผู้ให้การสนับสนุนและผู้ขอลี้ภัยจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเสียก่อน จากนั้น ผู้ให้การสนับสนุนจะได้รับเงิน ‘ขอบคุณ’ จำนวน ๓๕๐ ปอนด์ต่อเดือน ซึ่งในระยะถัดไปจากนี้ โครงการจะเปิดให้องค์กรต่าง ๆ เช่น องค์กรการกุศลและคริสตจักร สามารถเข้าร่วมได้เช่นกันแต่ยังไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่า จะเริ่มเมื่อใด

ที่มา: <https://www.bbc.com/news/uk-60724111>

๒. อินเดีย : อินเดียยิงซีปนาวุธเข้าไปในปากีสถานโดยไม่ตั้งใจ โดยปากีสถานเรียกอูพทูตอินเดียเข้าพบเพื่อ
ประท้วง (๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ : สำนักข่าว Reuters)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กระทรวงกลาโหมอินเดียแถลงการณ์ว่า ได้ยิงซีปนาวุธเข้าไปในปากีสถานโดยไม่ตั้งใจ เนื่องจากการเป็นการทำงานที่ผิดพลาดทางเทคนิคในระหว่างการบำรุงรักษาตามปกติ ซึ่งเป็นการให้คำอธิบายที่เกิดขึ้นหลังจากปากีสถานเรียกอูพทูตของอินเดียเข้าพบเพื่อประท้วง ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารกล่าวเตือนถึงความเสี่ยงของอุบัติเหตุ จากการคำนวณที่ผิดพลาดมาแล้วว่าในอดีตเคยนำไปสู่สงครามถึง ๓ ครั้ง และการปะทะกันอีกหลายครั้งในเรื่องเขตแดนบริเวณแค้วนแคชเมียร์ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จและความตึงเครียดในเรื่องดังกล่าวได้เริ่มขึ้นไม่กี่เดือนก่อนหน้า ซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของระบบซีปนาวุธดังกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมอินเดียได้แถลงการณ์ว่า อินเดียรับทราบว่ายานซีปนาวุธได้ตกลงในดินแดนของปากีสถาน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างสุดขีด อย่างไรก็ตาม ยังโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ โดยรัฐบาลอินเดียได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง และสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของปากีสถาน เรียกตัวอูพทูตอินเดียในกรุงอิสลามาบัดเข้าพบ เพื่อเป็นการประท้วงอย่างเป็นทางการต่อสิ่งที่ปากีสถานเรียกว่าเป็นการละเมิดน่านฟ้าของตนโดยไม่มีเหตุยั่วยุ พร้อมกล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อเที่ยวบินโดยสารและชีวิตพลเรือนของปากีสถาน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลปากีสถานได้ออกคำเตือนรัฐบาลอินเดียให้คำนึงถึงผลที่ไม่พึงประสงค์จากความประมาทเลินเล่อดังกล่าว โดยควรใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการละเมิดดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

ด้านนาย Ayesha Siddiqi ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหาร แสดงความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวว่า อินเดียควรเสนอชดเชยค่าเสียหายให้กับบ้านของชาวปากีสถานที่ถูกทำลาย ส่วนเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของปากีสถานแสดงความเห็นว่า เหตุการณ์ครั้งนี้อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่น่าวิตกกังวลในอนาคต และยังทำให้เกิดข้อสงสัยด้านความปลอดภัยของระบบซีปนาวุธดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกควรจะช่วยกันเข้ามาดูแลสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความผิดพลาดครั้งนี้หมายความว่า อินเดียได้ตั้งซีปนาวุธพุ่งเป้าตรงมายังปากีสถานไว้แล้ว โดยไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีพอคอยควบคุมไว้ สำหรับศักยภาพของซีปนาวุธดังกล่าว มีพิสัยยิงไกลประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ กิโลเมตร โดยมีเพดานยิงสูงถึง ๔๐,๐๐๐ ฟุต มีความเร็ว ๓ เท่าเสียง ทั้งนี้ คาดว่าซีปนาวุธดังกล่าวน่าจะเป็นรุ่น BrahMos ซึ่งสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ และเป็นซีปนาวุธรุ่นที่อินเดียได้พัฒนาร่วมกับรัสเซีย

ที่มา: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pakistan-seeks-answers-india-after-crash-mystery-flying-object-2022-03-10/>

นางสาวชญชนม นาทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕